



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่

ที่ ๓ /๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามหนังสือ เทศบาลตำบลหนองไผ่ที่ อต ๗๒๒๐๑/๙๔๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบล
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นั้น

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งโดยยึดประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวและให้ได้รับการ
คัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ มารายตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
ตามรายละเอียดแนบท้าย

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิในการบรรจุ
และแต่งตั้งในการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวันเวลา ที่จะบรรจุและ
แต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้วหากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งที่สมัคร หรือไม่มีคุณสมบัติตามค่านิยมคุณลักษณะของบุคลากร และลักษณะงานที่จะได้รับ
การพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานเทศบาลตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

.../ ตามที่คณะกรรมการ...

อุทธรณ์กำหนดหรือ คุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น จะได้รับการคัดเลือกก็ จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
ผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	ชื่อสกุล
๐๐๑ - ๐๑	นางสาว	ดวงเมตร	เรืองเดช